

Số: 902 /TB-SGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

LƯU HÀNH NỘI BỘ

THÔNG BÁO

Về việc xử lý thông tin đường dây nóng và báo chí phản ánh các vấn đề,
vụ việc bức xúc liên quan đến GDĐT năm học 2019 - 2020
(Từ ngày 17/3/2020 đến ngày 23/3/2020)

I. Thông tin báo chí về hoạt động của ngành GDĐT Hà Nội

- Học sinh, sinh viên Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 5-4

Tối 18-3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo đã quyết định học sinh tất cả các cấp học và sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ nghỉ học đến hết ngày 5-4-2020.

<http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/961515/hoc-sinh-sinh-vien-ha-noi-tiep-tuc-nghi-hoc-den-het-ngay-5-4>

- Hà Nội chưa quyết định bỏ môn thi thứ tư trong kỳ tuyển sinh lớp 10

Trước ý kiến nhiều học sinh bày tỏ mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sớm công bố môn thi thứ tư để chuẩn bị học tập tốt, nhất là khi các em đang phải nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang được triển khai tích cực. Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có quyết định nào về việc sẽ bỏ môn thi thứ tư trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021. Quan điểm của Sở là kỳ thi sẽ được tổ chức sau khi học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định, đồng thời, được tính toán vào thời điểm tạo thuận lợi nhiều nhất cho học sinh”.

<http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/961453/ha-noi-chua-quyet-dinh-bo-mon-thi-thu-tu-trong-ky-tuyen-sinh-lop-10>

- Hà Nội hướng dẫn xử lý các trường hợp sốt, ho, khó thở tại trường học

Ngày 20-3, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản tới các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn xử lý các trường hợp sốt, ho, khó thở tại trường học và đề nghị các phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã; các trung tâm GDNH-GDTX; các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị.

Các đơn vị phối hợp tổng vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh môi trường trước khi đón học sinh đi học trở lại, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị như: nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, khẩu trang, bồn nước, xà phòng, nước sát khuẩn tay... phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học.

<https://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/43708202-ha-noi-huong-dan-xu-ly-cac-truong-hop-sot-ho-kho-tho-tai-truong-hoc.html>

- 6 yêu cầu bắt buộc đối với phòng cách ly tại trường học

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, một trong những phần việc quan trọng của các nhà trường hiện nay khi chuẩn bị các điều kiện an toàn, sẵn

sàng đón học sinh đi học trở lại là phải bảo đảm môi trường học có một phòng hoặc khu vực cách ly.

Đây là nơi để dự phòng khi có trường hợp học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý của trường có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt... thì thực hiện cách ly ngay lập tức, đồng thời thông báo cho cơ quan y tế tại địa bàn để có biện pháp xử lý phù hợp.

<http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/961810/6-yeu-cau-bat-buoc-doi-voi-phong-cach-ly-tai-truong-hoc>

- Trường ngoài công lập phải thỏa thuận với phụ huynh về các khoản thu trong thời gian nghỉ vì Covid-19

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi trường phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông hướng dẫn tạm thời về việc triển khai dạy học qua internet, qua truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, với các trường ngoài công lập, căn cứ điều kiện cụ thể, các nhà trường có thể tiến hành dạy học online cho học sinh. Nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công khai và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Tiền hỗ trợ học online, số tiền học phí đã thu và tiền học phí của các tháng học còn lại (sau khi học sinh trở lại trường) không vượt quá tổng số tiền học phí cả năm của học sinh đã được nhà trường thông báo từ đầu năm học.

<http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/961426/truong-ngoai-cong-lap-phai-thoa-thuan-voi-phu-huynh-ve-cac-khoan-thu-trong-thoi-gian-nghi-vi-covid-19>

- Thêm kênh ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp 11 và 12

Sau khi triển khai thử nghiệm tại 100% trường trung học cơ sở và 20 trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định mở rộng việc triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến Hanoi Study cho tất cả học sinh lớp 11 và lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là kênh hỗ trợ học sinh trong việc học tập, củng cố kiến thức tại nhà trong thời gian các em tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. (Địa chỉ truy cập <http://study.hanoi.edu.vn>).

<http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/961456/them-kenh-on-tap-truc-tuyen-cho-hoc-sinh-lop-11-va-12>

- Hà Nội: Chi tiết lịch học qua truyền hình từ 19-3 cho học sinh lớp 4,5,6,7,8,10,11

Từ thứ Năm, ngày 19-3, học sinh lớp 4,5,6,7,8, 10,11 ở Hà Nội sẽ được học, ôn tập qua kênh H1, H2 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và livestream trên các kênh youtube và fanpage Hanoitv, Thời sự - Hanoitv và Hanoi 18H.

<https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-chi-tiet-lich-hoc-qua-truyen-hinh-tu-19-3-cho-hoc-sinh-lop-456781011/846945.antd>

- Mời Công an vào cuộc làm rõ từng trường hợp bình luận tục tĩu dưới bài giảng online...

Thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho biết, để có được những buổi livestream trên Fanpage của đài cho các bạn học sinh lớp 9, 12 ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp, bộ phận kỹ thuật của đài phải làm việc cật lực để đảm bảo đường truyền thông thoáng, hạn chế lag giật hay những bình luận tục tĩu.

Tuy nhiên lượng bình luận trong mỗi livestream rất lớn, lên đến vài chục nghìn bình luận và một số trường hợp thiếu ý thức dùng từ né tránh bộ lọc nên vẫn bình luận được nội dung phản cảm.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp với CATP Hà Nội để xác minh các trường hợp bình luận có nội dung tục tĩu trong các buổi livestream học qua truyền hình và sẽ thông báo cho nhà trường...

<https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/moi-cong-an-vao-cuoc-lam-ro-tung-truong-hop-binh-luan-tuc-tiu-duoi-bai-giang-online/846655.antd>

II. Thông tin đề nghị các đơn vị trả lời (báo chí phản ánh)

- **Mầm non xã Vân Hà đầu tư 61 tỷ đồng, dân nghi bị rút ruột** (báo Giáo dục Việt Nam)

Ngày 16/3, báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng bài phản ánh dự án xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Vân Hà (huyện Đông Anh) có tổng vốn đầu tư lên đến trên 61 tỷ đồng, nhưng dự án này có nhiều hạng mục bất thường.

Theo đó, nhiều người dân nơi đây cho rằng, Trường mầm non trung tâm xã Vân Hà không tương xứng với giá trị đồng tiền từ ngân sách mà cũng là đồng thuế của dân đóng góp: cây xanh rất ít, trò chơi cho trẻ cũng vô cùng nghèo nàn, nhiều vị trí đơn vị thi công làm rất ẩu, tường trát nham nhở, thiếu thẩm mỹ...

Để làm rõ những thông tin phụ huynh phản ánh, phóng viên liên hệ làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vân Hà, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hà đều không nhận được câu trả lời.

<https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/mam-non-xa-van-ha-dau-tu-61-ty-dong-dan-nghi-bi-rut-ruot-post207844.gd>

III. Định hướng tuyên truyền

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phản ánh nỗ lực của toàn ngành trong công tác phòng, chống dịch.

2. Tiếp tục truyền thông về các tấm gương người tốt, việc tốt của ngành; các tấm gương nhà giáo, học sinh đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học tạo sự lan tỏa trong xã hội. Trong đó chú trọng công tác truyền thông nội bộ ngành.

3. Tăng cường công tác nắm bắt, kịp thời xử lý các thông tin báo chí, dư luận và nhân dân phản ánh./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các đơn vị trường học;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Tiến